



ศธจ.สุราษฎร์ธานี  
เลขที่รับ 3097  
วันที่ 21 มิถุนายน 2562  
เวลา.....

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/ ๑๐๓๔

สำนักอำนวยการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ศึกษาธิการภาค (ภาค ๑ - ๑๘) และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้ข้าราชการ ราย นายพงศ์ธวัช บุญเกิด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ พล๑๐๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ พล๑๐๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งที่ครองอยู่ โดยไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสายงาน พร้อมทั้งได้ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th)

ในกรณีนี้ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใคร่ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอหักท้วง ให้หักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำหักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฯ ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวุฒิ วงศ์เห็ง)  
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑  
โทรสาร ๐ ๒๒๒๘ ๖๓๔๕

ศธจ.สุราษฎร์ธานี

- กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มพัฒนาการศึกษา
- กลุ่มลูกเสือ
- กลุ่มนิเทศฯ
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- หน่วยตรวจสอบภายใน



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๗  
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงานฯ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ ที่ ๒๐๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน จึงเห็นชอบ  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  
ราย นายพงศ์รัช บัญเฑศ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ พล๑๐๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงาน และประกาศรายชื่อผลงาน  
และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่กำหนดไว้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับที่สูงขึ้น ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อฯ และหากไม่จัดส่งผลงาน  
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ตามที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับ  
การประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดนี้ใหม่

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วงให้ทักท้วงได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฯ ฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนู ขวัญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ชื่อ - สกุล	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวความคิดฯ	หมายเหตุ	
			ชื่อผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินการ			
				จำนวน (คน)			สัดส่วน (%)
๑	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ พล๑๐๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก	นายพงศ์วัช บุญเกตุ นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ พล๑๐๒๑ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก	๑. การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง (ดำเนินการ เดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒)	-	-	แนวทางการปฏิบัติการจัดเก็บ เอกสารการดำเนินการทางวินัย และทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	ผลงานเรื่องที่ ๑ ผู้ขอรับการประเมินเป็น ผู้ดำเนินการเอง ๑๐๐%
			๒. การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ดำเนินการ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒)	-	-		ผลงานเรื่องที่ ๒ ผู้ขอรับการประเมินเป็น ผู้ดำเนินการเอง ๑๐๐%

